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            อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติ
ลำด ับท ี ่  61 ของประเทศ  จ ัดต ั ้ งข ึ ้นเม ื ่อป ี  พ .ศ .2533
ม ี เน ื ้อท ี ่ท ั ้ งหมด  ประมาณ  731,250 ไร ่  หร ือ  1,170
ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตครอบคลุมพื ้นที ่รอยต่อของ 3
จังหวัดคือ เชียงราย ลำปาง และพะเยาเป็นอุทยานแห่งชาติ
ที ่ได้ยกฐานะมาจากวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง  วนอุทยาน
น้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และ
วนอ ุทยานน ้ ำตกว ั งแก ้ วรวม  4  แห ่ งท ี ่ ม ีพ ื ้ นท ี ่ ต ิ ดต ่ อ
เป ็นผ ืน เด ี ยวก ัน  ซ ึ ่ งม ีภ ูม ิประ เทศเป ็น เท ือก เขาสล ับ
ซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้โดยค่อนข้างสูงขึ ้นจาก
ทางเหนือลงมาทางใต้  โดยม ีจ ุดส ู งส ุดค ือยอดดอยหลวง

ซึ ่งมีความสูงประมาณ
1,694 เมตร   จากระดับ
น้ำทะเลปานกลางละยัง
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ท่ีสำคัญของลำห้วยหลาย
สายซึ ่งไหลลงสู ้กว ้าน
พะ เยาม ี จ ุ ด เด ่นทาง
ธรรมชาต ิท ี ่ สวยงาม

หลายแห่ง โดยมีสภาพป่าที ่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที ่ยว
ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

       ภายในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติ ยัง
มีพันธ์ไม้ ที่สำคัญๆ
หลากหลายชนิด และ
สัตว์ป่ามากมายกว่า
200 ชนิดนอกจาก
นี ้ยังมีแมลงมากมาย
หลายชน ิดด ้ วยก ัน
ผู ้มาเยือนจึงควรมีเวลาท่องเที ่ยวอย่างน้อย 2-3 วัน   โดย
ทางอุทยานมีบ้านพัก  จุดกลางเต็นท์ ร้านค้า ร้านอาหาร
ไว้คอยให้บริการตลอดทั้งปี
            จุดท่องเที ่ยวภายในอุทยานฯดอยหนอก อยู ่
ในเท ือกเขาดอยหลวงม ีล ักษณะน ูนข ึ ้นมาเป ็นร ูปร ีคล ้าย
โหนกว ัวเป ็นภ ูเขาท ี ่ม ีหน ้าผาส ูงช ัน  สามารถมองเห ็นได ้
จากเบ ื ้องล ่างทางท ิศตะว ันออกของกว ๊านพะเยาท ิศเหน ือ
ถนนพหลโยธ ินไปจ ังหว ัดเช ียงรายการไปเท ี ่ยวดอยหนอก
เร ิ ่มต ้นจากหน ่วยพ ิท ักษ ์อ ุทยานแห ่งชาต ิดอยหลวงท ี ่  6
(น้ำตกจำปาทอง) ใช ้ เวลาเด ินเท ้าประมาณ 10 ช ั ่ วโมง
เพ ื ่อไปชมโบราณสถานท ี ่  คร ูบาศร ีว ิช ัยเป ็นผ ู ้สร ้ างไว ้
ชมพันธุ์ไม้กล้วยไม้ป่าที ่หายาก  นก  ผีเสื ้อ และแมลงต่างๆ
ชมท ิวท ัศน ์บร ิ เวณกว ๊านพะเยา   และชมดวงอาท ิตย ์ข ึ ้น
ยามเช ้าในสภาพอากาศที ่หนาวเย ็นปกฃลุมด้วยม่านหมอก
การเข้ามาท่องเที่ยวควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางด้วย

ผ่านหนาว... ผ่านร้อน... ผ่านฝน... และผ่านเหตุการณ์
บ้านเมืองต่างๆ นานามามากมาย  จนครบ 2 ขวบปีแล้วครับสำหรับ
�จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง�  ฉบับน้ีก็เป็นฉบับท่ี  25 วันเวลา
ช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเหมือนกับเพิ่งเปิดตัวเล่มแรกไปได้ไม่นาน

ข อ ข อบค ุ ณท ุ ก ก า ร ต อบ ร ั บ ท ี ่ ม ี ม า อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง
ความคิดเห็นต่างๆ  ที่ส่งผ่านกันมาจากทุกทางล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์
แก่ทีมงานของเรามากมายเหลือเกินครับ    ทุกก้าวย่างแห่งความสำเร็จใน
2  ปีที่ผ่านมาจะยังคงดำเนินต่อไปด้วยความมั่นใจในการที่จะสร้างสรรค์
ผลงานอันอัดแน่นไปด้วยเนื ้อหาสาระที ่เป็นประโยชน์รวมทั ้งทุกๆ
เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำเสนอให้แก่ท่าน
ผู้อ่านได้ติดตามกันต่อไป  � อย่างไม่หยุดย้ัง �



 ณัฐกร วิทิตานนท์





น้ำตกปูแกง



ถ้ำนางพญาปางดินไฟ
เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณทางน้ำตกวังแก้วซึ่งบริเวณดังกล่าว

เป็นถ้ำไม่ลึกมากนักผนังถ้ำมีหินงอกและหินย้อยที ่เกิดจาก
หินปูนบริเวณก่อนถึงถ้ำพญาปางดินไฟนี้มีเนินเขาเตี้ยๆ
น้ำตกจำปาทอง

เป็นน้ำตกท่ีพบเห็นในสภาพป่าดิบช้ืนท่ัวๆ ไปมี ลักษณะ
เป็นน้ำตกสูงช ันน้ำใสสะอาด มีท ั ้งหมด 7 ชั ้น โดยมี
ชั ้นที ่ 2 และชั ้นที ่ 3 เป็นชั ้นที ่ส ูงและสวยที ่ส ุดบางชั ้นสาย
น้ำตกลงมามีลักษณะคล้ายงาช้างหรือหัวช้างบ้าง ซึ ่งราษฎร
ในท้องถิ ่น ก็ตั ้งชื ่อชั ้นของน้ำตกที่เห็นตามลักษณะของน้ำตก
ท ี ่ปรากฏให ้ เห ็นการเด ินทางม ีถนนลาดยางแยกจากถนน
สายเชียงราย-พะเยา ตรงหลักกิโลเมตรที ่ 7 ก่อนจะถึงตัว
จังหวัดพะเยาเข้าไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็ถึงบริเวณน้ำตก

เป็นน้ำตกที ่ม ีการทับถมของหินปูนที ่ปนมากับน้ำ
ทำให้เก ิดหินงอกหินย้อย และถ้ำมากมายในบริเวณน้ำตก
เป็นน้ำตกที ่ม ีความสวยงามมากแห่งหนึ ่ง มีจำนวน 9 ชั ้น
ตั้งอยู่บริเวณบ้านปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยปกติ
จะม ีราษฎรในท ้องถ ิ ่น เด ินทางไปเท ี ่ ยวพ ักผ ่อนอย ู ่ เป ็น
ประจำการเดินทางไปยังบริเวณน้ำตกมีทางลาดยาง แยกจาก
ถนนสายเชียงราย-พะเยา เข ้าไปถึงบริเวณน้ำตกระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางใช้ได้ตลอดทั ้งปี

น้ำตกวังแก้ว
เป ็นน้ำตกที ่สวยงามมากของอุทยานแห่งชาต ิ

ดอยหลวงเป็นน้ำตกที ่ เก ิดจากการทับถมของหินปูนที ่
ปนมากับน้ำเช ่น เด ียวก ับน ้ ำตกป ูแกง  แต ่ม ีความส ู ง
มากกว่า มีช ั ้นของน้ำตกถึงประมาณ 102 ชั ้น น้ำตก
นี ้ม ีความสวยงามตลอดทั ้งปี

น้ำตกปูแกง

เป ็นน ้ ำตกส ู งช ัน  น ้ ำใสสะอาด  ไหลตลอดท ั ้ งป ี
น้ำตกไหล ลงมาเป็นสายคล้ายงาช้างลดหลั ่นกันมาเป็นชั ้นๆ
จำนวน 7 ชั ้น มีความสูงประมาณ 1,000  เมตรจากระดับ
น้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบชื ้นมีไม้ยางเป็นไม้เด่น

น้ำตกแม่เหย่ียน

การ เด ินทาง  ท ี ่ ท ำการอ ุ ทยานแห ่ งช าต ิ
ดอยหลวงอยู ่บร ิเวณน้ำตกปูแกง อำเภอพาน จังหว ัด
เช ียงราย  สามารถเด ินทางไปได ้ 2 ทางเดินทางจาก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย  มาตามถนนสายเชียงราย-
พะเยา ถึงบ้านปูแกงระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร
แยกทางด้านขวามือเป ็นทางเข ้าส ู ่หม ู ่บ ้านและอุทยาน
แห่งชาติดอยหลวง ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ก็จะถึง
น้ำตกปูแกง เด ินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มาตามถนนสายเช ียงราย-พะเยา ถึงบ้านปูแกง ระยะ
ทางประมาณ 40 กิโลเมตร แยกทางด้านซ้ายมือเป็น
ทาง เข ้ า ส ู ่ หม ู ่ บ ้ านและอ ุ ทยานแห ่ ง ช าต ิ ดอยหลวง
ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกปูแกง

สำหรับนักท่องเที ่ยวที ่สนใจ กิจกรรมท่องเที ่ยว
เชิงธรรมชาติและต้องการจะพักค้างแรม กรุณา
ติดต่อล่วงหน้าได้ท ี ่ ศูนย์บริการนักท่องเที ่ยว
ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง สามารถเข้ามาขอรับ
บริการข้อมูลได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่าง
เวลา 08.00 – 16.30 น. โทรศัพท์  053-609042

ถ่ำนางพญาปางดินไฟ
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวงร ่วมกับมหาวิทยาลัยเซ ี ่ยเหมิน
มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งสถาบันขงจื๊อที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 7-9 ต.ค. นัดหารือแนวทางสถาบันกับ 12
แห่งทั่วไทย   เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ และวัฒนธรรมงานวิจัย
การอบรมภาษาจีนทุกระดับและการสอบ HSK

มหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวงร ่วมกับมหาวิทยาลัยเซ ี ่ยเหมิน
มณฑลฮกเกี ้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมจัดตั ้งสถาบันขงจื ๊อ
ท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน   ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา
ภาษาจีนตลอดจน ส่งเสริมมิตรภาพความเข้าใจอันดี พร้อมกับการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยระหว่างวันท่ี  7-9  ตุลาคมศกน้ี  มหาวิทยาลัยกำหนดจัดการประชุม
หารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานสถาบันขงจื๊อร่วมกับผู้แทน
สถาบันการศึกษาที ่มีสถาบันขงจื ๊อตั ้งอยู ่จำนวน 12 แห่ง และคุณผาง
ล ี ่ เลขานุการเอกการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้เกียรติเป็นผู้นำการบรรยาย เร่ือง แนวทางการดำเนินงานของสถาบันขงจ๊ือ

สถาบันขงจื๊อเป็นสถาบันที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ขงจื๊อ
ปรัชญาเมธีท่ีย่ิงใหญ่คนหน่ึงของจีน ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันขงจ๊ือ
จำนวน 12 แห่ง ส่วนเหตุผลสำคัญที่สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้ง
สถาบันขงจื๊อในประเทศไทย เป็นเพราะรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
มีความสัมพันธ ์อ ันด ีต ่อก ันความร ู ้ส ึกผ ูกพันใกล้ช ิดระหว ่าง
ประชาชนของทั้งสองประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนหวังให้
ประเทศไทย   เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนแห่งภูมิ
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับการเรียนการสอนภาษาจีน
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที ่ร ู ้จ ักและยอมรับ
ทั่วประเทศโดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี เอกวิชาภาษาจีนธุรกิจ
นับได้ว ่ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างน่าพอใจถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือ
จัดตั ้งสถาบันขงจื ๊อขึ ้นการจัดตั ้งสถาบันดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
กิจกรรมด้านวิชาการ, งานวิจัย, ภาษาจีนเฉพาะทาง, การสอบ HSK,
หลักสูตรอบรม ภาษาจีนทุกระดับ และวัฒนธรรมจีน เพื่อนำไปสู่
มิตรภาพท่ีดีระหว่างจีนกับไทยในอนาคต

สำหรับสถาบันขงจื ้อที ่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมี
รองศาสตราจารย ์  ดร .ประพ ิณ มโนม ัยว ิบ ูลย ์ ร ักษาการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอาจารย์หวงเจี ้ยนจุน มหาวิทยาลัย
เซี ่ยเหมินเป็นรองผู้อำนวยการ และอาจารย์ไพรินทร์ ศรีสินทร
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี ้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้รับป้ายสถาบันขงจื ้อมาจาก Hanban ซึ ่งจะมอบเงินจำนวน
100,000 ดอลล ่าร ์สหร ัฐ เพ ื ่อใช ้สำหร ับปร ับปร ุงสถานที ่
ตั้งของสถาบันต่อไป

 ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและศูนย์เวชกรรม
ดุลยภาพบำบัด โดยสำนักว ิชาว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ มหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวง(มฟล.)
จะเป ิดให ้บร ิการในว ันจ ันทร ์ท ี ่  9 ต ุลาคม  ณ  อาคาร  2 อาคารส ่วนหน ้า  มฟล .
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์

แผนไทยประยุกต์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการรักษาตามนโยบายของ
รัฐบาลที ่จะสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เป็นที ่ร ู ้จ ักอย่างกว้างขวาง โดยที ่ผู ้มีใช้บริการ
จะต้องเป็นผู้ที่ต้องการการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างแพทย์
แผนปัจจุบันกับแพทย์แนวอื่นๆ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะเป็นทั้งการส่งเสริมสุขภาพ
การป ้องก ันโรคการร ักษาและการฟ ื ้ นฟ ูสภาพในการด ูแลส ุ ขภาพทางกายจ ิตและ

ทางสังคมด้วยการแพทย์แนวใหม่หรือที่เราเรียกว่า�ดุลยภาพบำบัด� เพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย

ศูนย์การแพทย์ฯ ที่จะเปิดวันที ่ 9 ต.ค.นี้จะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคจากเส้น
ประสาทถูกกดทับ อาการปวดจากสาเหตุต่างๆ โรคจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง อัมพฤกษ์
อัมพาต ฝังเข็ม กายภาพบำบัดและอาชีวะบำบัด เป็นต้น ซึ่งเราจะรักษาด้วยการแพทย์แนวใหม่
เป็นการผสมผสานกับระหว่างแพทย์แผนไทย แพทย์จีน และการแพทย์แผนปัจจุบัน นับได้ว่าเป็น
แห่งแรกของจังหวัดเชียงรายที่มีการรักษาแบบองค์รวมแบบนี้ครับ นพ.สำเริง กล่าวปิดท้าย
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พิธีลงนามข้อตกลงการจ้างที ่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู ้บริการของเทศบาล
ในเขตจังหวัดเชียงราย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ 24  เทศบาลในเขตจังหวัดเชียงราย
วันท่ี 28 กันยายน 2548

⌫⌫⌫⌫⌫
⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ผศ.ปริตนา
ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ และนางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้มอบเงิน
จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ทั ้งนี ้ เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยกพื ้นอาคารเรียนอนุบาล
ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี โดยมีนายเทียนชัย กิตติรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาเป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องประชุมท่าสุด อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน มฟล.
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550 ระบบรับตรงทั่วประเทศ มีนักเรียนลงทะเบียนสอบจำนวน 1,939 คน ใน
8 สำนักวิชา 21 สาขาโดยผู้ปกครองและนักเรียนชื่นชมความสวยงาม และบรรยากาศของ มฟล. ว่าน่าเรียนมากที่สุด
ซึ ่งผลการสอบจะประกาศในวันศุกร์ที ่ 13 ตุลาคม ศกนี ้

               



โอกาสเดียวกันนี ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้รับการ
สนับสนุนเพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาคุณภาพของครู 5 กลุ่มสาระ
วิชาเป็นอย่างดีจากสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมาคมครู
สังคมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนา
การแห่งประเทศไทยศูนย์สร ้างสรรค์คร ูม ืออาชีพ และสถาบัน
เพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ ่งการอบรมครู 5 กลุ ่มสาระวิชาครั ้งนี ้
จะเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมให้เกิดองค์ความรู ้เพื ่อครู
จะนำความรู้หรือเทคนิคท่ีได้รับไปพัฒนาการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จนนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ด้านนายสุบรรณ ทันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
ในฐานะประธานกลุ ่มผู ้อำนวยการโรงเร ียนเครือข่าย โครงการ
พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าตนในฐานะ
ตัวแทนผู้บริหารจาก 11 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่จัดโครงการนี้ขึ้น ครูจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
เป็นประจำ และต้องอาศัยผู้ที ่มีความรู้ วิทยากรช่วยในการฝึกฝน
ทักษะ ดังนั้น ตนอยากให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมพิเศษหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่อยากให้
ครูขาดการอบรมเพราะครูชุดนี้ถือได้ว่า มีโอกาสดีกว่าโรงเรียนอื่นๆ
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ และเวลาที่มีค่าหลุด
ลอยไป



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาจัดบรรยายธรรมวันออกพรรษาหลังสอบก่อนนักศึกษา
กลับบ้านช่วงปิดเทอม
          มฟล.จัดกิจกรรม �ธรรมะชำระใจ คร้ังท่ี 5� ในวันศุกร์ท่ี 6 ตุลาคม  ซ่ึงจะตรงกับวันพระข้ึน 14 ค่ำเดือน 11 โดยได้อาราธนา
พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน มาบรรยายธรรม เรื่อง �สร้างสุขด้วยความพอเพียง�
ณ โถงอเนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร มฟล.

ธรรมะชำระใจ คร้ังท่ี 5 เร่ือง �สร้างสุขด้วยความพอเพียง�

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม
ครู 5 กลุ่มสาระวิชาตามโครงการพัฒนาครู เพื ่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
ในฐานะประธานกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายโครงการ
พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ชี้ครูต้องให้ความ
สนใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมอย่าพลาดโอกาสดีที่จะพัฒนาตนเอง

เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
301 อาคารกิจกรรม D1 รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด
เทศประทีป รองอธิการบดีฝ ่ายว ิจ ัยและบริการว ิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ประสาน
ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับ
การดำเนินโครงการ University networkingในด้านการ
รับผิดชอบเผยแพร่ความรู้ให้การศึกษาและการทำประโยชน์
แก่ส ังคมโดยการอบรมโครงการพัฒนาครูเพื ่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสำหรับครู 5 กลุ่มสาระวิชาคร้ังน้ี ประกอบด้วย
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จำนวน 28 คน, กลุ่มสาระวิชาสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 27 คน, กลุ่มสาระวิชาศิลป
ศึกษาจำนวน 12 คน, กลุ่มสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยีจำนวน 30 คน และกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา จำนวน 20 คน จาก 11 โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอบรม ติดตาม
และประเมินผลกลุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษมาแล้วก่อนหน้านี้

   

อบรมครู 5 กลุ่มสาระวิชาตามโครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา





⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

โครงการ เรียนภาษาฝร่ังเศส สำหรับผู้มีพ้ืนฐาน
วันท่ี 13 มีนาคม � 7 เมษายน 2549

 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................

หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั ่งเศส-อนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง
ได้จัดโครงการ �เรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้มีพื้นฐาน� ขึ้นในระหว่างวันที่ 13
มีนาคม � 7 เมษายน 2549 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยมี Miss Clemence REGAUD
เป ็นว ิทยากร  ผ ู ้ เข ้ าร ่ วมโครงการประกอบด ้วยน ักเร ียนจากโรงเร ียน
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เช ียงราย นักเร ียนโรงเร ียนพระหฤทัยเช ียงใหม่
และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการนี้จัดขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจด้านภาษาฝร่ังเศสได้เข้ามาพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

โครงการ สัปดาห์แห่งภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย
วันท่ี 17-19 มีนาคม 2549
 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

..................................................................................
เม่ือวันท่ี 17-19 มีนาคม 2549 ท่ีผ่านมา หน่วยความ-

ร่วมมือทางวิชาการฝร่ังเศส- อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับ สมาคม
ฝร่ังเศสไทย เชียงราย และ สถานทูตฝร่ังเศสประจำประเทศไทย
ได้จัดงาน �สัปดาห์แห่งภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย� ขึ้น
ณ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษาอาคาร AV ช้ัน 2 ห้อง เธียเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้สนใจจากภายนอก เข้าร่วม
โครงการน้ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมของฝร่ังเศส  โดยทางสถานทูตฝร่ังเศสประจำประเทศไทย
ได้จัดภาพยนตร์ชุดสัปดาห์ภาพยนตร์ฝร่ังเศสในมหาวิทยาลัย จำนวน



โครงการ French poetry
วันท่ี 10 มกราคม -7 มีนาคม 2549

 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................
ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม-7 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมาหน่วย

ความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดโครงการ
French poetry ขึ้น ซึ่งมีเวิร์คชอบทุกวันอังคาร เวลา 16.30-18.00 น. โดยมี

Miss Cl ้mence REGAUD เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการได้สนุกกับภาษาฝรั่งเศส
ในร ูปแบบที ่แตกต่างจากการเร ียนในชั ้นเร ียนทั ่วไปได้เร ียนร ู ้ศ ิลป
วัฒนธรรมฝรั่งเศสเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ์และยังได้มีโอกาส                                            แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทกวีอีกด้วยโครงการดังกล่าว
จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมหรือพัฒนา ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

และเรียนรู ้ว ัฒนธรรมประเพณีของฝรั ่งเศส ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์มากมาย อาทิเช่น ได้ฝึกทักษะภาษาฝรั ่งเศส
กับเจ้าของภาษาโดยตรง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของตะวันตกยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้พบปะเพื่อนใหม่
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แล้วนำไปปรับใช้ในการทำงานหรือการเรียนต่อไปในอนาคตได้

5 เรื่อง คือ Peut-etre, Mauvais sang, Karnaval, Le pari และ
Jeanneet le garcon formidable ซ่ึงภาพยนตร์ทุกเร่ืองเป็นระบบ 35 มม.
ภาษาฝร่ังเศส บรรยายไทย ท้ังน้ีทางสถานทูตฝร่ังเศสได้จัดหาอุปกรณ์
ท่ีจำเป็นอาทิเช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ระบบ 35 มม. พร้อมท้ังช่างเทคนิค
มาทำการฉายภาพยนตร์ท่ีมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท้ังส้ิน
นอกจากความบันเทิงแล้ว ผู้เข้าร่วมชมภาพยนตร์ยังได้รู้จักและเข้าใจ
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัว
สภาพทางสังคม ภาษา และค่านิยมของคนฝร่ังเศสท่ีสะท้อนออกมาทาง
จอภาพยนตร์
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  เจริญเติบโตมี
พัฒนาการที่รุดหน้ามาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว และในวันที่ 25
กันยายน 2549  เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครบ  8   ปี มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงวัน
จัดต้ังมหาวิทยาลัย
           เม่ือเวลา 07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้น
ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ บริเวณ
ลานดาว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา
เข้าร่วมกว่าหน่ึงพันคน
            จากนั้นในเวลา 09.30 น. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
เป็นประธาน ประกอบพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า
โดยรศ.ดร.วันชัย กล่าวถึงการจัดงานในวันนี ้ว่า ทุกวันที ่ 25
กันยายนของทุกปีมีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 25 กันยายน 2541 มีการ
ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั่นจึงเป็น
จุดเริ ่มต้นอย่างถูกกฎหมายและในวันนี้ยังเป็นวันที่เราจะน้อม
รำลึกถึงสมเด็จย่าในการที่มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามของ
พระองค์มาเป็นชื่อมหาวิทยาลัย โดยมฟล. มีความมุ่งมั ่นที่จะ
สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการ �ปลูกป่า สร้างคน�
และจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กล่าวต่อว่า
�เป็นความโชคดีเป็นมงคลและความภาคภูมิใจของผู้บริหาร
พน ักงาน อาจารยและนักศึกษาที ่ได้เข ้ามาอยู ่ในสถาบัน
การศึกษาภายใต้พระนามของสมเด็จย ่า ดังนั ้นเราจ ึงจ ัด
งานรำลึกพระคุณสมเด็จย ่าอยู ่ เสมอ เพื ่อให้เราได้ระลึก
ถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวไทย และโดยเฉพาะ
คนเชียงรายเราทุกคนเป็นลูกหลานของท่าน ดังนั้นเราจะต้อง
ประพฤติตนให้เป็นคนดีทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ�
   �เราจะก้าวสู่ปีที่ 9 และจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพัฒนาต่อไป
ไม่หยุดยั ้งซ ึ ่งจะต้องเป็นปีท ี ่ด ีกว ่าปีท ี ่ 8 เราอาจจะต้อง
เหนื่อยมากขึ้น แต่เราก็จะมีความสำเร็จมากขึ้น มีความภูมิใจ
มากขึ้น ขอให้เราทุกคนพร้อมใจกันเดินไปข้างหน้า เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป� อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวทิ้งท้าย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง





ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(มฟล.)  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม
2549 ท่ีผ่านมา ณ อาคาร 2 อาคารส่วนหน้า มฟล. โดยมีประชาชน
มารอรับบริการจำนวนมาก ทั้งผู ้ป่วยอัมพฤกษ์ ปวดตามข้อ
ปวดเอ็น และปวดกล้ามเน้ือ

นายแพทย์สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชา
ว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า
ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อให้ประชาชน
ได้มีทางเลือกในการรักษาตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวางโดยเป็นศูนย์
การแพทย์ที ่ประกอบด้วยการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผน
ปัจจุบัน และการแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) เพ่ือให้เป็นสถานพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพให้ก ับประชาชนทั ้งในจังหว ัดเช ียงราย
และจังหวัดใกล้เคียง โดยทีมงานท่ีประกอบ ด้วยแพทย์ แผนปัจจุบัน
แพทย์แผนไทย พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ
ที ่ให ้บร ิการในการตรวจรักษาทั ้งโรคทั ่วไป อาการปวดที ่
เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดข้อ เอ็นและกล้ามเนื้อ
ความผิดปกติที่เกิด จากเส้นประสาทถูกกดทับ รวมทั้งอัมพฤกษ์
อัมพาตจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองเป็นการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมที่มุ่ง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ ในการดูแลสุขภาพทางกายจิต
และทางสังคม ด้วยการแพทย์แนวใหม่ หรือที ่เราเร ียกว่า
�ดุลยภาพบำบัด�  เพ่ือสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ มฟล.กล่าว
ด้วยว่า ศูนย์การแพทย์ฯ มฟล. จัดได้ว่าศูนย์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย และนอกจากจะเป็น
สถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นสถานที่ฝึกภาคปฎิบัติให้กับนักศึกษา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทยในการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ท่ีมฟล. กำลังก่อสร้างด้วย งบประมาณกว่า 200
ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จในปลายปีงบประมาณ 2551 โดยจะเป็น
โรงพยาบาลท่ีรองรับผู้ป่วยได้  80 เตียง เป็นโรงพยาบาลท่ีทันสมัย
ที่ใช้เพื ่อการเรียนการสอนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การบริการประชาชน และการวิจัยด้านการแพทย์

�การรักษาของศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ มฟล. นั้น
แตกต่างจากที ่อ ื ่นคือเราให้บริการแบบดุลยภาพบำบัดซึ ่ง
จะให้ผลดีมากเพราะจะเป็นการปรับเปลี ่ยนโครงสร้างของ
ร่างกายเช่น กล้ามเนื้อที่อยู่ผิดรูปเส้นเอ็นที่ถูกกดทับโดยไม่ต้อง
ใช้ยาเพียงแต่ฝึกหัดการใช้ร่างกายในการทำกิจวัตรประจำวัน
ให้ถูกต้องกับงานและหากผู้ป่วยฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะให้
ผลระยะยาวไม่ต้องมาหาหมออีกซึ ่งต่างจากที ่อื ่นที ่จะรู ้สึกดี
และหายแบบช่ัวคราวเด๋ียวอีก 4-5 วันก็กลับมาปวดเหมือนเดิม�
นายแพทย์.สำเริงกล่าว

ด้านนายบุญศรี อัตถะถ้ำ ผู ้มารับการรักษาที ่ศูนย์ฯ
เป็นวันแรก ด้วยโรคอัมพฤกษ์ด้านซ้ายของร่างกายซ่ึงเป็นมานาน 5
ปี กล่าวว่า ได้ข่าวจากเพื่อนว่ามฟล. จะเปิดคลินิกรักษาโรคต่างๆ
เป็นแผนไทยประยุกต์ ทำให้เกิดความสนใจที ่จะมารักษาที ่นี ่
ที่ผ่านมาไม่เคยไปรักษา วันนี้ที่มาหมอสำเริงได้ใช้วิธีการฝังเข็ม
กระตุ้นประสาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง หลังฝังเข็ม
แล้วได้ทำกายภาพบำบัดต่อรู้สึกว่าร่างกายขยับได้ดีขึ ้น

เช่นเดียวกับนางฟองจันทร์ เสาธรรม เดินทางมาจาก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย กล่าวว่า มากับเพื ่อนจำนวน 13 คน
ที่ต้องการมารักษาที่มฟล. ที่มาวันนี้เพราะมีอาการปวดบริเวณไหล่
หลัง และตามข้อ เนื่องจากยกของหนักเพราะมีอาชีพทำน้ำเต้าหู้
ขายเป็นมา 2 เดือนแล้ว วันนี้รับการรักษาแบบนวดกดจุดหลัง
นวดเสร็จ แล้วรู้สึกว่าหลัง ไหล่ เบาข้ึนยกแขนได้มากข้ึนแล้ว คุณหมอ
ยังได้บอกวิธีทำกายภาพ และท่ายกของหนักที่ถูกต้องให้ด้วย




นายแพทย์สำเริง  กาญจนเมธากุล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สนใจท่ีจะเข้ารับการบริการและรักษาท่ีศูนย์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ มฟล. น้ัน สามารถมาได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา
09.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ
อาคาร 2 อาคารส่วนหน้า มฟล.ส่วนวันอาทิตย์ และ วันหยุด
ราชการปิดให้บร ิการ สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติม
ได้ที่ ศูนย์การแพทย์ฯ โทร.0-5391-7056 ถึง 7 และ
ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร.0-5391-7002 และ 0-5391-7037





สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง เป็นสำนักวิชาน้องใหม่
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548
ที่ผ่านมา ด้วยแนวคิดที่เห็นว่าศาสตร์ด้านเครื่องสำอาง เป็นธุรกิจ
หนึ่ง ที่สามารถสร้างอาชีพ และทำรายได้ให้กับประเทศไทยไม่น้อย
รองศาสตราจารย์.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงศ์ คณบดีหญิงคนแรก
ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื ่องสำอาง มฟล. เปิดใจให้
สัมภาษณ์ถึงท่ีมาท่ีไปของคณะว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของรองศาตราจารย์
ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมฟล. ที่ได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้า
ของอุตสาหกรรมเครื ่องสำอางที ่มีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งใน
แต่ละปีประเทศไทยสามารถส่งออกเครื ่องสำอางสร้างรายได้
ไม่น้อยและยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาไทยใดที่จัดตั้งเป็นคณะวิชา
จะเห็นแต่เพียงการเปิดแฝงอยู่ในคณะวิชาต่างๆ เช่น เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย จึงเห็น
ช่องทางในส่วนท่ีคนอ่ืนยังมองไม่เห็น หยิบฉวยโอกาสมาดำเนินการ

�ตั ้งแต่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเก ิดขึ ้นเมื ่อปี  1997
อุตสาหกรรม หลายแขนงตกต่ำลงแต่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
กลับทำรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นในจำนวนหลายหมื่นล้านอีกทั้ง
ประเทศ แถบเอเชียด้วยกัน ประเทศไทยจัดได้ว่าเราเป็นผู้นำด้านนี้
จะเป็นรองก็แต่เพียงประเทศญี่ปุ ่น และประเทศเกาหลีเท่านั ้น
ประเทศไทยจึงมีศักยภาพด้านนี้ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที ่เราเห็น
เป็นโอกาสที ่จะพัฒนาการเรียนการสอนด้านนี ้เป็นสำนักวิชา
ซ ึ ่ งถ ือว ่าเป ็นสำน ักว ิชาว ิทยาศาสตร ์เคร ื ่องสำอางแห่งแรก
ของเมืองไทย และอาจเรียกได้ว่าเราเป็นแห่งแรกของเอเชียด้วย
ซ ึ ่ ง เ ท ่ าท ี ่ ท ร าบ เ วล าน ี ้ ท ี ่ ม ี ก า ร เ ร ี ยนการสอน เป ็ นคณะ
เหมือนเราจะเห็นมีที ่สหรัฐอเมริกา 2-3 แห่ง และที ่ฝรั ่งเศส
อีกทั ้งในหลายประเทศเริ ่มให้ความสนใจศาสตร์ด้านนี ้มากขึ ้น
อย่างเช่นที่ประเทศออสเตรเลียก็สนใจที่จะร่วมโครงการกับเรา�
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา กล่าว

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง มฟล. ยังกล่าว
ด้วยว่า จากการเปิดรับผู้เข้าศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ท่ีผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้สมัครเข้าศึกษา จำนวนมาก โดยระดับ
ปริญญาโทมีผู้เข้ามาเรียนทั้งแพทย์ผิวหนัง เภสัชกรผู้ที่ทำงานใน
ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่เจ้าของกิจการธุรกิจ
เคร่ืองสำอาง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ตลาดเต็มจำนวนทุกท่ีน่ัง ส่วนระดับ
ปริญญาตรีซ ึ ่งในปีการศึกษา 2550 ได้กำหนดรับนักเร ียน
ระบบโควตาภาคเหนือ และระบบรับตรงไปแล้วน้ัน ปรากฎว่าได้รับ
ความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก และเป็นสำนักวิชาที่มีสัดส่วน
การแข่งขันสูงสุดของมฟล. นอกเหนือไปจากการเปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และโทแล้วสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ยังได้จัดหลักสูตรระยะส้ัน

ทางด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ (Aesthetic Dermatology)
เป็นคอร์สสั้นๆ เพียง 4 เดือน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นระยะๆ สนอง
ความต้องการของผู ้ท ี ่ม ีพื ้นฐานความรู ้ด ้านผิวพรรณอยู ่แล้ว
ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อเป็นการเพิ ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ในการ
รักษาโรค ที่เกี่ยวกับผิวพรรณให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้
ความรู้ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ด้วยเครื ่องมือ และวิธีการที ่ทันสมัย เนื่องจาก ปัจจุบันแพทย์
เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู ้ป ่วยและความต้องการของประเทศ
ในขณะที่การรักษาโรคผิวพรรณ ทั้งชนิดเรื้อรัง และเฉียบพลัน
ที ่ เก ี ่ยวกับความงามที ่ม ีผลทำให้ส ูญเสียความงาม ยังอยู ่
ใ น ค ว า ม ด ู แ ล ข อ ง แ พ ท ย ์ เ ว ช ป ฎ ิ บ ั ต ิ ท ั ่ ว ไ ป
ซึ่งขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคต่างๆ
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รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา ยังบอกด้วยว่านอกเหนือความรู้
ทางวิชาการที่นักศึกษาได้รับอย่างเต็มที่แล้ว ผลงานของนักศึกษา
ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากคณาจารย์ ยังได้มีการร่วมกันคิดค้น
จนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเบื้องต้นใน
รูปแบบต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองจนได้รับ
การการันตีถึงคุณภาพ และได้นำออกจำหน่ายในงานออกร้านเล็กๆ
หรือตามงานต่างๆ ซ่ึงมีท้ังเคร่ืองสำอางพ้ืนฐาน อาทิเช่น สบู่ แชมพู
ครีมอาบน้ำท่ีเน้นความอ่อนโยนต่อผิว รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ส่วนเครื่องสำอางที่เน้นบำรุงรักษา ก็มีครีมบำรุงผิว ครีมใต้ตา
และเครื่องสำอางกึ่งรักษาที่มีประเภทไวท์เทรนนิ่ง และกระชับส่วน
โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีโลโก้เป็นรูปดอกลำดวนและกำลังอยู่ใน
ขั้นของ การสร้างแบรนด์ว่าจะใช้ชื่ออะไรรวมถึงการสร้าง แพคเกจ
ให้ด ูสวยงามนอกจากนี ้อธ ิการบดีมฟล. ยังมีแนวความ
คิดที ่จะให้สำนักฯ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีความงาม โดยเน้นการเรียนรู ้ความงาม 3 ด้านคือ
ผิวพรรณงาม แต่งกายงามและบุคลิกภาพงาม ซึ่งสำนักฯ กำลัง
เตรียมหาบุคลากรที ่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ดังกล่าวมา
หารือร่วมร่างหลักสูตร ซึ่งถือว่ามฟล.เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ท่ีจะเปิดหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงศ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง







�สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ�
เสียงใสๆ  จากน้องๆ แดนไกลบนดอยใน จ.เชียงรายที่

เปล่งเสียงต้อนรับพี่ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)
ที่จัดโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่ชุมชนโดยทำทีมนักศึกษา
ไปออกค่ายพัฒนาโรงเรียนตามแนวชายแดนไทยภาคเหนือ ตอนบน
ด้วยการสอนหนังสือน้องๆ รวมไปถึงเกมส์ การละเล่น และนันทาการ
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฎิบัติมากข้ึน

โครงการดังกล่าวจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 8-10 กันยายน ท่ีผ่านมา
โดยแบ่งออกเป็น 3 ค่ายประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ อ.เชียงของ,โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนชนัตย์ปิยะอุย บ้านเจดีทอง  อ.เวียงแก่น
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สมถวิลจินตมัย

เช่นเดียวกับ �เบียร์� อโนชา เสนา ปี 3 สำนักวิชานิติศาสตร์
กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับว่า ได้บำเพ็ญประโยชน์รู้จักโลกกว้างขึ้น ได้รับรู้ว่ายังมี
เด็กท่ีด้อยโอกาสท่ีรอคอยความหวังจากสังคม เพราะได้เห็นถึงความคาดแคลน
ทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม จึงอยากให้
ทุกคนได้เข้าไปช่วยเหลือ

�คืนก่อนกลับน้องๆ ได้แสดงการเต้นระบำของชาว เขาเผ่าม๊งให้พ่ีๆ
ดูและยังได้เขียนจดหมาย และวาดรูปพ่ีๆ เก็บเป็นท่ีระลึก ซ่ึงอยากจะบอกว่า
พ่ีทุกคนคิดถึงน้องๆ ทุกคน และ ขอให้น้องต้ังใจเรียนและเป็นเด็กดีนะครับ�
พี่เบียร์ฝากคำพูด ทิ้งท้ายส่วนที่ร.ร.ตชด.ชนัตย์ปิยะอุย เป็นอีกแห่งที่
สร้างความรู ้ สึกประทับใจให้พี ่ๆ ไม่น้อยเช่นกัน ซึ ่ง หนุ่ม�แบงค์�
ภานุพันธ์กตัญญูวรรธนะ นักศึกษาปี 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขออาสา
เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกว่า เด็กที่นั่นส่วนใหญ่เป็น ชาวไทยภูเขาเผ่าม๊ง
ซึ่งพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด ทำให้ต้องอาศัยเวลาและความใส่ใจในการสอน
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โ ด ยท ี ่ ร . ร .ตชด .อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า เ ช ี ย ง ร า ย-พะ เ ย า
น.ส. จุฑามาศ นันทิยา �มาศ� นักศึกษาปี 4 สำนักศิลปศาสตร์
กล่าวถึงความรู้สึกว่าน้องๆน่ารักให้ความร่วมมือในการทำทุกอย่าง
โดยเฉพาะการเรียนรู ้ความต้องการที ่แท้จริงของเด็กด้อยโอกาส
นอกจากนี้ยังทำให้เราได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น แม้จะเป็น
เพียงระยะเวลาท่ีส้ันๆ เราก็สามารถเป็นส่วนหน่ึง ท่ีได้ช่วยเหลือเด็กๆ

�เราได้เรียนรู้ การให้ในสิ่งที่เรามีโดยไม่เดือดร้อนนั่นคือ
การสอนหนังสือให้กับเด็กๆ  หากได้ช่วยกันคนละนิด จากความเล็กน้อย
ก็เป็นโอกาสที ่มากขึ ้นที ่ม ีคุณค่าแล้วสำหรับ เด็กด้อยโอกาส�
มาศกล่าวด้วยความต้ืนตันใจ

ส่วน �ผึ้ง� วิธิดา สาวงศ์ทะ ปี 3 สำนักวิชาการจัดการ
เป็นอีกคนท่ีร่วมสอนท่ี ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บอกว่า
เกมส์การละเล่น และมารยาทเช่น การไหว้ การกล่าวขอบคุณ
 ซึ่งค่อนข้างจะสื่อสารกับเด็กยาก แต่ก็พยายามสอนแบบค่อยๆ
เป็นค่อยๆ ไปถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และเมื่อเห็นถึงความตั้งใจ
ของเด็กๆ ย่ิง เป็นกำลังใจท่ีทำให้อยากสอน มากข้ึน และทำให้หายเหน่ือย
และได้รับรู้ว่าสังคมไม่เฉพาะที่ จ.เชียงราย ยังมีเด็กอีกจำนวนมาก
ท่ียังขาดโอกาสการทางการศึกษา และส่ิงท่ีทำให้รู้สึกประทับใจอย่างมาก
คือแม้เขาจะขาดแคลน แต่ความมีน้ำใจแบ่งปันเป็นส่ิงท่ีมีให้เห็น อย่างเช่น
เวลากินข้าวเด็กจะช่วยเหลือกัน และแบ่งปันกันแม้จะไม่ใช่ญาติกัน

แต่ก็ประทับใจที่น้องๆ  น่ารักมาก ไม่ดื้อ ไม่ซน และมีความตั้งใจมาก
สิ่งที่ได้มีมากมาย โดยเฉพาะประสบการณ์ การสอนเด็กที่ทำให้รู้ว่าไม่ง่าย
และทำให้รู้จักการใช้ชีวิตบนดอย รู้สึกตนเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น�อยากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลสุขอนามัยให้กับเด็กๆ บนพื้นที่ห่างไกล
และอยากให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู ้จากสื่อการเรียน การสอนที่ดีด้วย�
หนุ่มแบงค์ กล่าวพร้อมฝากคำพูดถึงน้องๆ ว่า �พี่แบงค์คิดถึงน้องๆ
ทุกคนนะครับ�

ขณะที่ วรรณพร ชวลิตวงษ์พร �เกด� นักศึกษาปี 3 สำนัก
การจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งได้สัมผัสกับเด็กๆ  ที่ร.ร.ตชด. ชนัตย์ปิยะอุย
กล่าวว่า เกดทำหน้าที่สอนน้องป.3 และยังเป็นลูกมือช่วยทำกับข้าวด้วย
เป็นครั ้งแรกที่ได้ร่วมออกค่ายสอนเด็กๆ ทำให้ตอนแรกรู ้สึกว่าเด็กๆ
จะเช่ือไหม แต่เม่ือได้ไปสอนแล้วเห็นน้องๆ มีความต้ังใจทำให้เกด มีความ
มั่นใจมากขึ้นซึ่งน้องๆ ที่นั่นยังมี ปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยค่อนข้างมาก
รวมถึงภาษาอังกฤษ และเมื ่อเปรียบเทียบเด็กบนดอยกับเด็กพื ้นล่าง
จะเห็นความแตกต่าง อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอน
ท่ีขาดแคลน และครูตำรวจชายแดนท่ีสอนก็มีจำนวนน้อยมาก

เพียงเส ี ้ยวหนึ ่งท ี ่ได ้ถ ่ายทอดให้เห ็นถึงความด้อยโอกาส
ของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเชื ่อว่า ปัญหาเหล่านี้ยังมีให้เห็นในอีก
หลายพื ้นที ่ซ ึ ่งเด็กๆ เหล่านั ้นยังรอคอยโอกาสและความช่วยเหลือ
จากทุกคนท่ีจะมีใจหยิบย่ืนให้





⌦⌦⌦⌦⌦
คลอดออกมาจนได้ครับ ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาใน

การจัดทำเป็นเวลานานจนคนรอบข้างผมแอบ กระซิบ
มาว ่า หนังส ือเล ่มนี ้ จะมีการแทงค์เก ิดข ึ ้นหรือเปล่า
ผมไม่ตอบเขาครับ ได้แต่ส่งสายตา และรอยยิ ้มกลับไป
แทน และถ้าหากเขาคนนั ้นได้ไล่สายตาอ่านตัวหนังสือ
จนมาถึงบรรทัดนี ้ล่ะก็ คงจะรู ้ใช่ไหมครับว่าคำตอบของ
คำถามในวันนั้นคืออะไร

หนังสือออกจะบวมๆ หน่อยนะครับเพราะใช้เวลา
อยู่ในท้องนาน

แต่รับรองว่า สุขภาพดี แข็งแรง แน่นอนครับ
เด็กคนนั้นมีชื่อว่า ยัน ยิน เยา
เน ื ้อหาในหน ังส ือก ็ เหม ือนม ุมมองเก ี ่ยวก ับ

ส ิ ่ งรอบต ัวผ ่านสายตาของเด ็กคนหน ึ ่ ง  ซ ึ ่ งไม ่ม ีผ ิด
หรือถูกเนื ่องด้วยเพราะเด็กคนนั ้นยังไม่มีประสบการณ์
มากพอ สิ่งที่พูดออกมากเป็นแค่มุมมองด้านหนึ่งเท่านั้น
เป็นสิ่งที่เขาอยากบอกเล่า  ให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกัน

ถ้าไปขัดใจใครบางคนเข้าก็อย่าถือสาหาความ
เลยครับ

เพราะเขายังเด็ก
             ........................
         บ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนอ้าวผมนั่งปลดปล่อย
อารมณ์อยู ่ตรงระเบียงหน้าบ้านทอดสายตาออกไปเห็น
เด็กกลุ ่มหนึ ่ง กำลังแบ่งฝ่ายกันเล่นไล่จ ับด้วยความที ่
พวกเด็กๆ  ตัดสินกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไล่จับ ก่อนจึง
มีปากเสียงกัน ในขณะนั้น ผมคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวคงมีมวย
ให้ได้ดูกันแน่ๆ  แต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนแรก
กลับผิดถนัด พวกเด็กๆ หาวิธ ีลดความขัดแย้งได้โดย
ไม่ต้องเจ็บตัวทั ้งสองฝ่ายพวกเขาต่อสู ้กันครับ ใช้มือใน
การต่อสู ้เหมือนกัน ทว่าวิธีการต่อสู ้นั ้นกลับทำให้ผมนึก
ย้อนถึงเกมที่ฮิตเมื่อสมัยยังเป็นเด็กใช่ครับ สิ่งที่คุณนึกไว้
ไม่ผิดหรอก

พวกเขา เป่า ยิ้ง ฉุบ กัน
ห้วงเวลานั ้นความทรงจำเกี ่ยวกับเกมการต่อสู ้

ด้วยมือก็หวนกลับคืนมาอีกครั้ง
หลังช่วงเวลาพักเที ่ยงกับอาหารมื ้ออร่อยสนาม

เด็กเล่นเป็นเสมือนวัดที ่ เด ็กๆ ศรัทธากันมากไม่ต ้อง
เรียกร้อง หรือขู ่เข็นเด็กทุกคนก็พร้อมใจที ่จะวิ ่งเข้ามา
จับจองเครื่องเล่นชิ้นโปรดผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับ
เพียงแต่ว่าสิ ่งที ่ผม และเพื ่อนหมายตาอยู ่นั ้นไม่ใช่พวก
ชิงช้าหรือม้าหมุนหลากสีนั่นหรอก

เวทีประลองจ้างเป้า ยิ ้ง ฉุบนั ่นต่างหากคือสิ ่งที ่
ผมปรารถนา

ถ้าใครมาก่อน ก็สามารถตั ้งลูกทีมแล้วสถาปนา
ตัวเองขึ ้น เป็นผู้ครองบัลลังก์ ดูเป็นการเอาเปรียบคนมา
ทีหลังใช่ไหมครับ แต่ว่ากฎก็ต้องเป็นกฎครับ ผู้ที่อยากชิง
บัลลังก์ก็ต้อง เป่า ยิ้ง ฉุบ ฝ่าด่านอรหันต์ ทั้งห้าไปให้ได้
ชนะคนแรกก็ผ ่านไปสู ้ก ับคนที ่สอง ถ ้าชนะไปเร ื ่อยๆ
ก็มีโอกาสได้ขึ ้นไปช่วงชิงบัลลังก์กับพระราชา

แล้ววินาทีที่ผมรอคอยก็มาถึงคือการประชันหน้ากับ
พระราชาเพื่อที่จะชิงบัลลังก์

ค้อน กรรไกร กระดาษ ออกเหมือนกันสองครั ้ง
สุดท้าย เขาออกกรรไกรทำเอาฝันของผมที่จะครองบัลลังก์
ต้องสลายไปกับออด พักเที ่ยงบ่ายนั ้นผมแบกความเจ็บใจ
กลับไปเรียน เป็นเพื่อนที่ห้องไม่เป็นไรครับตอนเย็นเดี๋ยว
มีนัดล้างตา

..........
บางครั้งความขัดแย้งก็อาจยุติได้ด้วยความเข้าใจ
ถ้าเราพูดคุยกันด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน

ปัญหา
หลายครั ้งที ่การห้ำหั ่นกันด้วยอารมณ์ต้องจบลง

ด้วยการใช้กำลัง และเลยเถิดไปถึงข้ันทำสงครามเข้าใส่กัน
ก่อนท่ีจะตัดสินใจทำแบบน้ัน ทำไมไม่ลองหันกลับไป

ใช้วิธีแบบเดิมๆ ดูก่อน
คุยกันไม่รู ้เรื ่องก็ต่อสู ้กันเลย ใช้มือแบบที่เด็กๆ

พวกน้ันทำกัน
ด้วยการ เป่า ย้ิง ฉุบ

สราวุธ เตโชชลาลัย
ชมรมหนังสือทำมือ มฟล.
ยัน ยิน เยา 01/สิงหาคม 2547
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เหตุชาวบ้านกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส บุกเข้าปิดล้อมโรงเรียน
ประจำหมู่บ้านแล้ว จับครูสตรีไทยพุทธเป็นตัวประกัน เพื ่อกดดันเจ้าหน้าที ่  ให้ปล่อยตัว
คนในหมู ่บ้านที ่ถูกจับไปสอบสวนตามลหมายจับ และเมื ่อเวลาผ่าน ไปข้อเรียก ร้องของ
ชาวบ้านไม่ได้ร ับการตอบสนองจากเจ้าหน้าที ่ ชาวบ้านจึงบุก เข้าไปรุมทำร้าย ครูสตรี
ทั้งสองอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม จนครูได้รับบาดเจ็บสาหัสโดย เฉพาะครูจูหลิง
อาการสาหัสถึงขึ ้นโคม่าไม่รู ้สึกตัว นอนรักษาตัวเป็นเจ้าหญิงนิทราในห้องไอซียูมานานนับ
แรมเดือน

เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจให้ก ับคนไทยทั ้งประเทศที ่ร ับรู ้ เร ื ่องราว และสร้างความหวาดผวา
ให้กับครู ข้าราชการ พลเรือน และประชาชนในพื ้นที ่อย่างมาก

บันทึกเหตุการณ์นาทีต ่อนาทีที ่บ ันทึกโดย กันต์กวีผ ู ้ท ี ่ทำงานอยู ่ในพื ้นที ่อ ันตราย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ใกล้ชิดติดเหตุการณ์  รายงานเอาไว้อย่างละเอียด ทุกนาทีระทึกใจเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริง!



หมายเหตุ : ช่ือหนังสือ: นาทีชีวิตครูจูหลิง
สำนักพิมพ์: อนิเมท กรุ๊ป ราคา: 120 บาท

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงเรียนตากพิทยาคม
วันท่ี 2 ตุลาคม 49

คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันท่ี 3 กันยายน 49

มหาวิทยาลัยเกริก
วันท่ี 3 ตุลาคม 49

มหาวิทยาลัยปักกิ่งและ
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
วันที่ 7 สิงหาคม 49

ม.ราชภัฎรำไพพรรณี
วันที่ 8 สิงหาคม 49

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสุราษฐ์ธานี
วันที่ 6 สิงหาคม 49



 



ในปี ค.ศ. 1979 ได้มีการเร่ิมพัฒนาระบบโทรศัพท์มือถือท่ีเป็น
แบบเคลลูล่าหรือที ่เรียกว่าโมบายโฟนมีการนำไปใช้งานครั ้งแรก
พร้อมกันที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากนั้นต่อมา โทรศัพท์มือถือก็แพร่หลายอย่างรวดเร็วแพร่
กระจายเข้าสู ่ ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย มีจำนวนผู ้ใช้
โทรศัพท์มือถือหลายล้านราย และมียอดการขยายตัวท่ีต่อเน่ือง ตลอดเวลา
ระบบโทรศัพท์มือถือในยุคแรก (1G) เป็นระบบ โทรศัพท์ที ่
ใช้สัญญาณวิทยุ ระบบการนำสัญญาณเสียงผ่าน คลื ่นวิทยุย่าน
ความถี่สูงมาก (VHF และ UHF) และระบบการรับส่งยังเป็น แบบ
อะนาล็อก พัฒนาการทางอะนาล็อกของโทรศัพท์มือถือ อยู่ได้ไม่กี่
ปีก็พัฒนาการ เข้าสู่ยุคท่ีสอง (2G) ซ่ึงเป็นยุคดิจิตอล และกำลังพัฒนา
ต่อเน่ืองเข้าสู่ยุค 3G

กลุ่มท่ีพัฒนาโทรศัพท์มือถือแบบ wireless มีด้วยกันสามกลุ่มคือ
กลุ่มอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยใช้ย่านความถี่การเชื่อมโยงกับ
สถานีแม่ที่ความถี่ไมโครเวฟ ประมาณ 1-2 จิกะเฮิร์ทซ์ การใช้งาน
ในรุ ่นแรกหรือ 1G มีข้อจำกัดใน เรื ่อง การขยายช่องสัญญาณ
ให้รองรับผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยน จากระบบอะนาล็อก
มาเป็นดิจิตอลในยุคท่ีสอง(2G) การพัฒนาเน้นใน เร่ืองการแบ่งเวลา
ในช่องสัญญาณโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า TDMA - Time Division
Multiple Access หรือ CDMA - Code Division Multiple Access
เป็นการเรียกเข้าถึงช่องสัญญาณ โดยแบ่งช่องสัญญาณ ออกเป็นสล็อตของ
เวลาเล็ก ๆ  เพ่ือให้การรับส่งข้อมูลผ่านช่องเล็ก ๆ  ทางด้านเวลาน้ี

การเข้ารหัสสัญญาณเสียงยังคงใช้วิธีการบีบอัดสัญญาณเสียง
ให้เหลือแถบ กว้างต่ำ ๆ  โดยช่องสัญญาณเสียงที่แปลงเป็นดิจิตอล
แล้วจะใช้ขนาดเพียง 9 กิโลบิตต่อวินาที และนี่เป็นเหตุผลที่คุณภาพ
ของสัญญาณเสียงในระบบ โทรศัพท์มือถือด้อยลง แต่อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ เพราะสัญญาณรับส่งเป็น แบบดิจิตอลจึงมีความเพี้ยน
หรือสัญญาณสอดแทรกได้ต่ำ  การใช้ โทรศัพท์มือถือมีความจำเป็น
และมีตลาดรองรับการใช้งานสูงมาก บริษัท โดโคโม ของญี่ปุ ่น
เพียงบริษัทเดียวมีลูกฃ้าโทรศัพท์มือถือถึง 30 ล้านเคร่ืองและในปัจจุบัน
ท่ัวโลกมีการใช้โทรศัพท์มือถือกว่าร้อยล้านเคร่ือง และมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน
อีกมากมายมหาศาล

เม่ือระบบโทรศัพท์มือถือในยุค 2G ใช้รหัสดิจิตอล การกำหนด
เส้นทางและการหาเส้นทางเช่ือมกับสถานีฐานจึงทำได้ดี ระบบ การโรมม่ิง
(Roaming) คือการนำเอาโทรศัพท์มือถือ ไปใช้ใน เครือข่ายอื่น เช่น
ในต่างประเทศจึงทำได้ และก่อให้เกิดระบบ โทรศัพท์มือถือแบบ GSM
- Gobal System for Mobilization หรือระบบโทรศัพท์มือถือท่ีใช้ได้
ท่ัวโลกเช่ือมโยงกันเป็นระบบลองนึกดูว่าการครอบคลุมพ้ืนท่ีใช้หลักการ
ของสถานีฐานหนึ่งสถานี คลุมพื้นที่บริเวณหนึ่ง เชื่อมโยงกันเป็น
เซลแบบรังผ้ึง (Cellular) ทุกคร้ังท่ีเปิดโทรศัพท์มือถือ เคร่ืองในมือเรา
ก็จะติดต่อกับสถานีฐาน เพื่อลงทะเบียนตำแหน่งหลังจากนั้นก็ติดต่อ
กับระบบได้การกระจาย เซลฐานจะมีมากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบัน
จำนวนเซลฐาน ได้รับ การกำหนดให้มีขนาดเล็กลง ซ่ึงต้องใช้เซลฐาน
จำนวนมากข้ึนและ เม่ือ เคล่ือนท่ีผ่านกรอบของเซลฐานเข้าสู่เซลต่อไป
ระบบการโอนสัญญาณ ติดต่อระหว่างเซลจะกระทำอย่างต่อเนื่อง
โดยให้มีการใช้งานได้โดย

แหล่งท่ีมา...
http://www.ku.ac.th/magazine_online/mobile3g.html

 โทรศัพท์มือถือ
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 ไม่มีปัญหา เพ่ือรองรับตลาดท่ีเติบโตเร็วมาก ส่ิงท่ีโทรศัพท์ระบบน้ีจะพบคือ
ทำอย่างไรจึงจะรองรับความหนาแน่นของสัญญาณให้ได้มากท่ีสุด และต้องได้
คุณภาพของสัญญาณดี อีกท้ังความเร็ว (จำนวนบิตต่อวินาที)  ท่ีใช้ต้องสูงข้ึน
เพื่อรองรับการประยุกต์ ในรูปแบบต่างๆ ที่มีจำนวนมากมายตามความ
ต้องการของผู้ใช้ในเดือนมิถุนายน 1998 สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศได้ร่างข้อเสนอการพัฒนาระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ในรูปแบบ
ที ่จะพัฒนา ต่อเนื ่องให้เข้าสู ่ยุค 3G โครงร่างที ่สำคัญคือแนวทาง
การพัฒนาระบบ โทรศัพท์เซลลูลาร์ที่มีการใช้งานกันหลายเทคโนโลยี
โดยเน้นในเรื ่อง ความหลากหลายของระบบ เพื ่อเป็นแนวทางของ
การรวมระบบจนกระท่ังใน เดือนพฤศจิกายน  1999 แนวทางการก้าวเข้าสู่ยุค
3G ก็เร่ิมเด่นชัดข้ึน โดยเน้นการใช้ระบบ CDMA - Code Division Mul-
tiple Access และทุกระบบ ท่ีมีอยู่มีแนวโน้ม ในการปรับเปล่ียน เข้าสู่ระบบ
IMT2000 บริษัท โดโคโม ของญ่ีปุ่น มีการประกาศ อย่างชัดเจนว่าในเดือน
พฤษภาคม 2001 ระบบ 3G ของญี่ปุ่นจะเริ่มใช้งานได้ และแนวทาง
ของบริษัท โดโคโม จะเป็นหน่ึงในผู้นำทางด้าน 3G

การพัฒนาระบบ IMT 2000 ซึ่งเป็นการออกแบบระบบ 3G
ได้รับการตอบรับในทุกบริษัทที ่ผลิตเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ
IMT 2000 เน ้นการใช้เทคโนโลยี CDMA ทั ้งน ี ้ เพราะ
ความต้องการใช ้แถบความถี ่ท ี ่ม ีจำก ัดในย่าน 1-2 จิกะเฮ ิร ์ทซ ์
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้ใช้งานได้ด้วยอัตราการรับส่ง ข้อมูลท่ีสูงข้ึน
และมีแนวทางของการสร้างความคอมแพตติเบิ้ลใน ระดับพื้นฐานเดิมได้
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ โดยเฉพาะการเชื ่อม
ระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ต

ระบบ 3G ที่ได้พัฒนาขึ ้นครั ้งนี ้เป็นแบบดิจิตอลแพ็กเก็ต
โดยเน้นการรองรับ ระบบมัลติมีเดียที่ให้ทุกคน เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ทุกท่ีทุกเวลา เป้าหมายของความเร็วการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ 3G อยู่ท่ี
2 เมกะบิตต่อวินาที ในอาคารหรือในบ้าน และหากอยู่ในรถยนต์ท่ีเคล่ือนท่ี
อัตราการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 144 กิโลบิตต่อวินาที แต่บริษัท โดโคโม
ได้ประกาศการใช้งานที ่ 2 เมกะบิต ในอาคาร และ 384 กิโลบิต
ในรถยนต์ท่ีเคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีสูงกว่าของท่ัวไป การรับส่งข้อมูลของ
โทรศัพท์มือถือจะรองรับการประยุกต์ใช้งานทุกรูปแบบ ต้ังแต่การโทรศัพท์
แบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การส่งโทรสารแบบ G4 (ส่งภาพสีแบบ
ความละเอียดสูง) การเชื่อมต่อระบบ WAP เพื่อระบบ 3G ของญี่ปุ่น
จะพัฒนา และรองรับการใช้งาน กลุ่มโดโคโม จึงต้องสร้าง พันธมิตร
โดยร่วมมือการพัฒนา และทดลองใช้กันบริษัท SK เทเลคอม ของเกาหลี
เทเลคอมอินโดนีเซีย สิงค์เทล (สิงค์โปร์) TOT (ประเทศไทย)




